
รายงานการประชุมสํานักชลประทานที่  ๑๑ 
คร้ังที่ 2/๒๕๕5 

                 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่  19  เมษายน  ๒๕๕5 
ณ  ห้องประชุม 1 สํานักชลประทานที่  ๑๑ 

 
ผู้มาประชุม 

 ๑.  นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผส.ชป.๑๑  ประธาน  
2.  นายพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล  ผบร.ชป.๑๑ 
3.  นายวรชัย  สุขผลธรรม  กอบ.ชป.๑๑ แทน ผวศ.ชป.๑๑ 
4.  นายธีรชาต ิ  พันธุ์หอม  ฝงส.ชป.11  แทน ผปก.ชป.๑๑ 
 5.  นายเอนก  ก้านสังวอน  ผคก.ชป.๑๑ 
 6.  นางอรทัย  พิรุณสาร  ฝบท.ชป.๑๑ 
 7.  นายเกียรติศักดิ ์  หนูแก้ว  ผอ.คป.นนทบุรี 
8.  นายนรินทร ์  นิ่มวิญญา  ฝวศ.คป.นนทบุร ี                 
 9.  นายอาภากร  สนิกะวาที  ฝจน.คป.นนทบุร ี

10.  นายสําราญ  เสือใหญ่  ฝชก.คป.นนทบุร ี
11.  นางจิรพรรณ  สิงหมงคล  บท.คป.นนทบุร ี
12.  นายภูริต  โกมลเกษรักษ์  ฝวศ.คป.ปทุมธาน ีแทน ผอ.คป.ปทุมธาน ี 
13.  นางนันทา  อุปมาก  บท.คป.ปทุมธานี 
14.  นายจุมพล  รักษาศรัย  ผอ.คป.สมุทรปราการ  
๑5.  นายสัมฤทธิ ์  บุญช ี  ฝวศ.คป.สมุทรปราการ 
16.  นายนิคม  วัชรดิเรกรัตน ์  ฝจน.คป.สมุทรปราการ 
17.  นายอนุชา  ลองทอง  ฝชก.คป.สมุทรปราการ 
18.  นางยุพา  คําหอม  บท.คป.สมุทรปราการ 
19.  นายพีระพงศ์ สมิปนาธร ผอ.คป.สมุทรสาคร 
20.  นายชัยรัต  เป้ามาลา  ฝวศ.คป.สมุทรสาคร   
21.  นายสุพจน ์    สุวรรณจิตร  ฝจน.คป.สมุทรสาคร 
22.  นายพีรพัฒน์ชัย  วิชชุรังษี  ฝชก.คป.สมุทรสาคร  
23.  นางกุลประภัสสร ์  รําพึงจิตต์  บท.คป.สมุทรสาคร  
๒4.   นายชวลิต  เหล่าเรืองโรจน ์  ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางย่ีหน  
๒5.  นายอนันต์  เจริญรัตน ์  ฝวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
26.  นายอรรถวิทย์  นาควัชระ  ฝจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 

 ๒7.  นายไชยวัฒน ์  บุญมาก  ฝชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
28.  นางเรณู  บ่อพลอย  บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
29.  นายศักดิ์ศิร ิ  อยู่สุข  ผอ.คบ.พระยาบรรลือ 
30.  นายมนัส  นิลคุปต ์  ฝวศ.คบ.พระยาบรรลือ 
31.  นายสนธยา   จั่นบํารุง  ฝจน.คบ.พระยาบรรลือ 
32.  นายสมชาย  นุ่มบัว  ฝชก.คบ.พระยาบรรลือ 
33.  นายชัยพร  พรหมสุวรรณ  ผอ.คบ.พระพิมล 
34.  นายพงศกร  อุตตนางกูร  ฝวศ.คบ.พระพิมล 
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35.  นายคํานึง  ชูชาต ิ   ฝจน.คบ.พระพิมล 
36.  นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน  ฝชก.คบ.พระพิมล 
37.  นางสาวนงเยาว ์  คันธเสว ี  บท.คบ.พระพิมล  
38.  นายประสงค์  อินดนตร ี  ผอ.คบ.ภาษีเจริญ    
39.  นายวิรชั  สาทรานุวัฒน ์  ฝวศ.คบ.ภาษีเจริญ                 
40.  นายสุชาต ิ  อินทร์ปรุง  ฝจน.คบ.ภาษีเจรญิ 
41.  นายชัยณรงค์  คล่องวานิชย ์  ฝชก.คบ.ภาษีเจริญ  
42.  นางมาลิน ี  มีชัย  บท.คบ.ภาษีเจริญ  
43.  นายพิสิษฐ์    พิบูลย์ศิริ  ผอ.คบ.รังสิตเหนือ 
44.  นายธานินทร ์  เนื่องทศเทศ  ฝวศ.คบ.รังสิตเหนือ 
45.  นายอนุสรณ์  เจริญผล  ฝจน.คบ.รังสิตเหนือ 
46.  นางขวัญเมือง  ถากรงาม  ฝชก.คบ.รังสิตเหนือ  
47.  นางกรพรรณ  สังข์จันทร์  บท.คบ.รังสิตเหนือ  
48.  นายพฤทธิพงศ์  ทัศน์อัญชุลีกุล  ผอ.คบ.รังสิตใต้ 
49  นายชุติมันต์    สกุลพราหมณ์  ฝวศ.คบ.รังสิตใต ้
50.  นายไชยวัฒน ์  คุณวัฒนานนท์  ฝจน.คบ.รังสิตใต ้
51.  นางปรียา  บุสสา  บท.คบ.รังสิตใต้ 
52.  นายทินกร  โมฬี  ฝชก.คบ.ชลหารพิจิตร แทน ผอ.คบ.ชลหารพิจติร 
53.  นายสุรชัย  หลักทองคํา  แทน ฝจน.คบ.ชลหารพิจิตร  
54.  นายสมชาย  คณาประเสริฐกุล ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต 
55.  นายจิรศักดิ ์  ลิปิการวงศ์  ฝวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต 
56.  นายพร  วินโกมินทร ์  ฝจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต 
57.  นางประพีร ์  อุมะวิชน ี  บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต  
58.  นายอนพัช    พรหมมานพ  แทน ผสก.2๑ 
59.  นางสาวอนุสรา      บูรณะจาร ุ  บท.พก.2๒ แทน ผสก.22 
60.  นายบัณฑิต  คล้ายขยาย  ผคน.11 
61.  นายประสิทธิ ์  มนต์เทวา  ฝวศ.คน.11 
62.  นายสุธรรม  กอแก้วปฐมกุล  ฝชก.คน.11 
63.  นายสมพงศ์  ประทีปแก้ว  แทน ฝจม.๑๑ 
64.  นายพรชัย  ส้อตระกูล  นิติกร สํานักชลประทานท่ี  ๑๑ 
65.  นายสิทธิพร  สุทธิรักษ์  แทน ฝอน.๒ 
66.  นายวิเชียร  แก้ววรรณด ี  แทน ผศป.ท่ี ๖ 
67.  นายอุดม  ปานขวัญ  ฝน.คก.๖  
68.  นายสมชาย  อินทร์เหยี่ยว  สร.รว.11 
69. นายสมเดช  สุขสวัสดิ ์  ฝด.ผด.๑๑  

 70.  นายศุภชัย  มโนการ  ฝงจ.ชป.๑๑ 
 71.  นายเลอบุญ  อุดมทรัพย์  ฝจน.ชป.๑๑ 
 72.  นายชูพงศ์  ทิพย์พยอม  ฝชน.ชป.๑๑ 
 73.  นายจํานงค์  ธรรมสอน  ฝปค.ชป.๑๑ 

74.  นายกัมพล  บุญวิไล  ฝปท.ชป.11 
75.  นายเทอดธรรม  วงศ์กาฬสินธุ์  ฝปนชป.11 
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76.  นายสมหมาย  ม่วงใหม  กพค.ชป.11 
77.  นายสินธ ิ  มีพงษ์  ฝสร.ชป.11 
78. นายวิลาศ  พูลเพ่ิม  ฝวก.ชป.11 
79.  นายทองอยู่  สินเพ็ง  ฝปด.ชป.11 

 80.  นายประสิทธิ์  เสือทอง  ฝสส.ชป.๑๑ 
 81.  นางพจนีย์  อ่อนเหล่  ธก.ชป.๑๑ 

82.  นายชัยโรจน ์  อุปรารัตน์  จก.ชป.๑๑ 
 83.  นางสายสุณี  แก้วเจริญ  แทน บง.ชป.๑๑ 
 84.  นางปรียาภรณ์  รักสังข์  พด.ชป.๑๑ 
 85.  นางรัตนา  วงศ์สายชล  ประชาสัมพันธ์  สํานักชลประทานท่ี ๑๑ 
 86.  นางเสนาะ  เพ็ชร์พราว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 87.  นางมาลีรัตน์  เทียนถวาย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

88.  นายศราวุธ  สากล  วิศวกรชลประทานชํานาญการ หน้าห้อง ผส.ชป.๑๑ 
89.  นายเอวิสันต ์  กู้เกียรติศักดิ์  วิศวกรชลประทานชํานาญการ หน้าห้อง ผส.ชป.๑๑ 

 90.  นายอมรเดช  ไม้อบเชย  วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ ส่วนเครื่องจกัรกล 
91.  นายฉัตรชัย  นนทคําจันทร์  วิศวกรชลประทานปฏิบัตกิาร โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายประเจตน ์  พลคชา  ผวศ.ชป.๑๑   
2. นายณัฐพงศ์  ศิริโภค  ผปก.ชป.๑๑ ติดราชการ 
3. นายชูชาต ิ  ศุภวรรธนางกูร  ผอ.คป.ปทุมธานี 
4. นายนนทิกร  เย็นตระกูล  ฝจน.คป.ปทุมธาน ี
5. นายอวยชัย  แย้มสํารวล  ฝชก.คป.ปทุมธาน ี  
6.  นางณภัทร ์  รวยบุญส่ง  บท.คบ.พระยาบรรลือ  
7.  นายอํานวย  ถ่ีถ้วน  ฝชก.คบ.รังสิตใต ้
8.  นายสุรัช  ธนูศิลป ์  ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร           ลาพักผ่อน     
9.  นายสุริยพล  นุชอนงค์  ฝวศ.คบ.ชลหารพิจิตร ลาพักผ่อน     

10.  จ.อ.พีรพล  ดีไทย  ฝจน.คบ.ชลหารพิจิตร ลาพักผ่อน     
11.  นางมยุร ี  ดีไทย  บท.คบ.ชลหารพิจิตร ลาพักผ่อน     
12.  นายนิเวศน ์  ธวัชรุ่งโรจน ์  ผสก.2๑ ติดราชการ 
13.  นายธนกิจ  นิ่มวิญญา  ผสก.22 ติดราชการ 
14.  นายวิเชียร  ยางงาม  ฝจม.๑๑ ติดราชการ 
15.  นายเกรียงไกร  ภาคพิเศษ  ฝอน.๒  ติดราชการ 
16.  นายชูชัย  มณีทัต  ผศป.ท่ี ๖    ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.30  น. 
 ผส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสํานักชลประทานท่ี ๑๑ ครั้งท่ี 2/๒๕๕5 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 19 

เมษายน ๒๕๕5  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการท่ีเก่ียวข้องกับสํานักชลประทานท่ี 11  

-  นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิร ิ       ผอ.คบ.ป่าสักใต ้    เป็น ผอ.คบ.รังสิตเหนือ 
-  นายวีระชัย  จิตรบรรเทา  ผอ.คบ.รังสิตเหนือ เป็น ผอ.คบ.เข่ือนป่าสักชลสิทธิ ์
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ในนามสํานักชลประทานท่ี 11 ยินดีต้อนรับ และขอแสดงความยินดี ขอเชิญ ผอ.คบ.รังสิตเหนือ 
กล่าวในท่ีประชุม  
ผอ.คบ.รังสิตเหนือ  มีการเปลี่ยนแปลงผู้อํานวยการโครงการฯหลายท่าน ผมได้ย้ายไปปฏิบัติงานท่ีสํานักชลประทาน 
ท่ี 10 เป็นเวลา 2 เดือน 27 วัน ยินดีท่ีได้กลับมาร่วมปฏิบัติงานท่ีสํานักชลประทานท่ี 11 ยินดีปฏิบัติตามนโยบาย
เพ่ือสํานักชลประทานท่ี 11 ต่อไป 
ผส.ชป.11 ขอบคุณ ถือว่าได้มาร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่ง นโยบายต่าง ๆ คงได้ทราบ เพราะมีการมอบหมาย
งานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องคงต้องทําในรายละเอียดต่อไป สํานักชลประทานท่ี 11 เป็นสํานักฯท่ีค่อนข้างจํากัดหลายเรื่อง
พ้ืนท่ีโครงการฯ บุคลากร น้ําแล้ง น้ําท่วม น้ําทะเลหนุน รวมท้ังน้ําเสีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ร่วมฝ่าฟันอุปสรรค
ต่าง ๆ ให้รอดพ้นไปได้ในปี 2555 และตลอดไป ขอฝากทุกท่านด้วย  

1.2 กิจกรรมสําคัญสํานักชลประทานท่ี ๑๑ ดังนี ้
- วันศุกร์ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะดูงาน

การบริหารจัดการน้ํา ณ ประตูระบายน้ําจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ สํานักชลประทานท่ี ๑๑ 
ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ํา โดยนายชลิต ดํารงศักดิ์  อธิบด ี  
กรมชลประทาน รายงานแผนการดําเนินงานการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อํานวยการ
สํานักชลประทานท่ี ๑๑ พร้อมคณะผู้บริหารกรมชลประทานให้การต้อนรับ   
       - วันศุกร์ท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕  ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ประธานท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรม “รวม
พลังเครือข่ายฟ้ืนฟูคลองเปรมประชากร” ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตําบลบางพูน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี
โดยมี นายเลิศวิโรจน ์ โกวฒันะ อธิบดีกรมชลประทาน นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน
ท่ี ๑๑ และคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม  
  - วันศุกร์ท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี ท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาอุทกภัย
ระยะเร่งด่วนติดตามการดําเนินการโครงการฯในเขตพ้ืนท่ีสํานักชลประทานท่ี ๑๑ นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อํานวยการ
สํานักชลประทานท่ี ๑๑  ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปแผนการระบายน้ําบริเวณพ้ืนท่ีคลองรังสิต และดูงาน
สนาม ณ  ประตูระบายน้ําจุฬาลงกรณ์  พ้ืนท่ีก่อสร้างงานปรับปรุงคันก้ันน้ําตามแนวพระราชดําริ (King Dike)  และ
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง ปตร.และสถานีสูบน้ําก่ึงถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์  
  - วันเสาร์ท่ี  24  มีนาคม  2555  นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมใจอนุรักษ์พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองสาขา” ณ เข่ือนริมคลอง
รังสิต  ในการนี้ ฯพณฯบรรหาร  ศิลปอาชา ประธานท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบด ี        
กรมชลประทาน ผู้บริหารกรมชลประทาน และนายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน         
ท่ี 11  นําคณะผู้บริหารสํานักชลประทานท่ี 11  ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป  
  - วันพฤหัสบดีท่ี ๕ เมษายน 25๕๕ พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาอุทกภัยระยะ
เร่งด่วน แผนดําเนินการเร่งขุดลอกคูคลอง และปรับปรุงสถานีสูบน้ํา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพ้ืนท่ี      
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ 
ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๑๑ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โดยมีนายชัยพร  พรหมสุวรรณ  ผู้อํานวยการ
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล และนายประสงค์ อินดนตรี ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ 
ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป   

- วันศุกร์ท่ี ๖ เมษายน 25๕๕  ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขป้องกันอุทกภัยในพ้ืนท่ีฝั่งตะวันตกสํานักชลประทานท่ี ๑๑  
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พ้ืนท่ีโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ภาษีเจริญ และประตูระบายน้ําคลองมหาชัย-สนามชัย จังหวัดสมุทรสาคร นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อํานวยการ
สํานักชลประทานท่ี ๑๑ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุป 
                   - วันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน 2555  ช่วงเช้า นายชัชวาล  ปัญญาวาทีนันท์  รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ 
เป็นประธานเปิดงานครบรอบปีท่ี 2 การดําเนินงานศูนย์เรียนรู้และศูนย์อาหาร สํานักชลประทานท่ี 11 ในการนี้ 
คุณหญิงโฉมศรี  กําภู ณ อยุธยา ให้เกียรติร่วมกิจกรรมด้วย หลังการจัดทําบุญเลี้ยงพระเพล ได้ทําพิธีบังสุกุลอุทิศส่วน
กุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนั้นเพ่ือเป็นการขอบคุณคณะเจ้าหน้าท่ีสํานักชลประทานท่ี 11 รวมไปถึงผู้มาใช้
บริการศูนย์อาหาร และผู้ประกอบการ ได้มีการมอบรางวัลพิเศษในครั้งนี้ด้วย ช่วงบ่าย นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์  
ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี 11 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสํานักชลประทานท่ี 11  ณ ห้องประชุม 1 สํานัก
ชลประทานท่ี 11 เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน รายงานความก้าวหน้า พร้อมปัญหาและอุปสรรคต่างๆ หลังจากการ
ประชุม มีพิธีรดน้ําดําหัว เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2555  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างอาคาร 
ท่ีทําการสํานักชลประทานท่ี 11  

 วันนี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายท่ีดี มีการประชุมท่ีจะเริ่มต้นในการทํางานท่ีมีปัญหาอุปสรรค และแก้ไขได้
สําเร็จลุล่วง วันนี้คงหารือกันหลายเรื่องซึ่งเชื่อว่าผู้ท่ีเก่ียวข้องได้เตรียมไว้แล้ว เรื่องนโยบายสําคัญต่างๆงบฟ้ืนฟูครั้งท่ี 2 
งบฟ้ืนฟูครั้งท่ี 3 งบเร่งด่วน ขณะนี้คงมีความก้าวหน้าไปมากแล้ว ส่วนงบปกติซึ่งเป็นงานประจําจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะ
ตอบสนองกับพ้ืนท่ี ขอให้ช่วยตรวจสอบด้วย  

ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๕5 เม่ือวันพฤหัสบดท่ีี 26 มกราคม ๒๕๕5 
ฝบท.ชป.๑๑ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๕5 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 มกราคม ๒๕๕5 
ท่ีประชุม พิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๕4 เม่ือวันศุกรท่ี์  26  สิงหาคม ๒๕๕4 (ไม่มี) 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา 

๔.๑  สว่นจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา   
 4.1.1 ฝ่ายบริหารและจัดการน้ํา ฝจน.ชป.๑๑  แจ้งท่ีประชุม     

(1) รายงานสภาพภูมิอากาศ รายงานสถานการณ์น้ําและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก   
สภาพภูมิอากาศ หย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย

ตอนบนทําให้ประเทศไทยมีความร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับลมใต้พัดนําความชื้นจาก  
อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้บริเวณ
ดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่ง ๆ กับมีลมกระโชกแรงบางพ้ืนท่ี สําหรับลมตะวันออกท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทย
และภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายในระยะนี้ พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ล่วงหน้า 7 วัน 
(ระหว่างวันท่ี 17 – 23 กันยายน 2554) ในช่วงวันท่ี 18 – 20 เมษายน 2555 หย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจาก
ความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอน
กลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง ประกอบกับลมใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทย
เข้ามาปกคลมุบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางทําให้มีฝนฟ้าคะนอง
บางแห่งถึงเป็นแห่งๆกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง  ในช่วงวันท่ี 21 -24 เมษายน 2555 จะมีความกดอากาศสูงจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ทําให้ประเทศไทยมีพายุฝนฟ้า
คะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย และลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บบางแห่งเกิดข้ึน โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก่อน หลังจากนั้นจะมีผลกระทบต่อภาคอ่ืนต่อไป และมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก หรือฝั่งทะเล
อันดามันตลอดช่วง  
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สภาพฝน ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม – 16 เมษายน 2555 ปริมาณฝนเฉลี่ยรวมท้ัง
ประเทศ 223.3 มิลลิเมตร  

สถานการณ์น้ําปัจจุบัน ลุ่มเจ้าพระยา ณ วันท่ี 19 มกราคม ๒๕๕5 เข่ือนภูมิพลมี
ปริมาณน้ํา 7,151 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 53% น้ําไหลเข้าอ่างฯ 0 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย 50 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เข่ือนสิริกิติ์มีปริมาณน้ํา 5,167 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 54% น้ําไหลเข้าอ่างฯ 2.83 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ระบาย 40.18 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ําแควน้อย ปริมาณน้ํา 266 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 
28% น้ําไหลเข้าอ่างฯ 0.72 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย 0.86 ล้านลูกบาศก์เมตร เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ํา 
242 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 31% น้ําไหลเข้าอ่างฯ 0.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย 3.47 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้ําไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ 615 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ําเหนือเข่ือนเจ้าพระยา+16.32 เมตร 
รทก. ท้าย+6.28 เมตร รทก. ปริมาณน้ําไหลผ่าน 91 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ําเหนือเข่ือนพระรามหก+7.44 
เมตร รทก. ท้าย+0.46 เมตร รทก. ปริมาณน้ําไหลผ่าน 0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ําไหลผ่าน 108.03 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ปตร. พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ําไหลผ่าน 17.20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ําไหลผ่าน 
74.80 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ําไหลผ่าน 22.67  ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.   
ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ําไหลผ่าน 2.67 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ําไหลผ่าน 11.16 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตกท่ี ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปริมาณน้ําไหลผ่าน 0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พลเทพ ปริมาณ
น้ําไหลผ่าน 50.47 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ําไหลผ่าน 100.68 ลูกบาศก์เมตร/วินาที        
ปตร. ผักไห่- เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ําไหลผ่าน 12.63 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ปตร.โพธิ์คอย ปริมาณน้ําไหลผ่าน 4.59  
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์พระยา ปริมาณน้ําไหลผ่าน 3.40 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ําไหล
ผ่าน 45.42 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลัดโพธิ์   ปิดการระบาย 

แผนการจัดสรรน้ําฤดูแล้ง ปี 2554/2555 ภาพรวมลุ่มน้ําเจ้าพระยา ตามแผน 
13,220 ลูกบาศก์เมตร ระบายแล้ว 14,028 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 106% มากกว่าแผน ส่วนหนึ่งท่ีระบาย
มากกว่าแผนคือช่วงต้นเดือน เมษายน ท่ีระบายไปช่วยเตรียมรับอุทกภัยตั้งแต่ต้นปี หน้าแล้งระบาย 11,865 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตกระบาย 850 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันออกโควตา 965 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
ใช้ไปแล้ว 887 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปริมาณน้ําท่ีเข้าทางฝั่งตะวันออกผ่าน ปตร.พระศรีศิลป์ ปตร.พระศรีเสาวภาค 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม ตามแผน 75 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปีนี้ปริมาณน้ําท่ีได้รับค่อนข้างมากกว่าทุกๆปีท่ีผ่านมา ขณะนี้
กลับมาสู่สภาพแล้ว ได้ประสานงานกับโครงการฯอย่างใกล้ชิด  

จุดเฝ้าระวังในพ้ืนท่ีไม่มีวิกฤต มีฝั่งตะวันตก 2 – 3 จุดเท่านั้นท่ีระดับน้ําน้อย ส่วน
ฝั่งอ่ืน ๆ ถือว่าน้อยแต่ถ้าเทียบกับปีก่อน ๆ ถือว่ายังดีกว่าปีก่อน เช่น ปตร.สิงหนาท ระดับน้ําต่ํา ได้หารือโครงการฯ
แล้ว โครงการฯจะขอปรับเกณฑ์ต่ําสุดภายในเร็ว ๆ นี้ ปตร.พระพิมล ปากคลองทวีวัฒนา ค่อนข้างต่ํา ส่วนจุดอ่ืน ๆ 
ระดับน้ํายังพอใช้ได ้ 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2554/2555 ในเขตสํานักชลประทานท่ี ๑๑ พ้ืนท่ี
ชลประทาน 2,903,411 ไร่ นาปรัง 1 ปี 2554/2555 แผน 1,537,913 ไร่ ปลูกจริง 1,514,310 ไร่ เก็บเก่ียว 
540,928 ไร่ นาปรัง 2 ปี 2554/2555 ปลูกจริง 14,272 ไร่ พ้ืนท่ีเสียหาย - ไร่  พืชไร่ 3,631 ไร่ พืชผัก 
29,914 ไร่  อ้อย 270 ไร่  ไม้ผล 161,401 ไร่ ไม้ยืนต้น 36,959 ไร่ บ่อปลา ๒๒6,400 ไร่  บ่อกุ้ง 80,486 ไร่  
นาหญ้า ๕,๕94 ไร่ อ่ืนๆ 29,046 ไร ่
ผส.ชป.11 สถานการณ์น้ําในเดือนเมษายน 92% สิ้นสุดฤดู 30 เมษายน 2555 และในเดือนพฤษภาคมจะเข้า
ฤดูฝน ขอทราบว่าฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันออก ขณะนี้สถานการณ์น้ําพอเพียงหรือไม่  ฝั่งตะวันตกไม่น่ามีปัญหาเพราะน้ํา
ส่วนหนึ่งรับจากแม่น้ําท่าจีน ฝั่งตะวันออกมีปัญหาหรอืไม่ จากท่ีส่วนจัดสรรน้ําฯกล่าวถึงปีนี้จัดสรรน้ําค่อนข้างมากกว่า
ปกติ โดยเฉพาะ ปตร.พระศรีศิลป์ ปตร.พระศรีเสาวภาค มากกว่าปกติ สูงกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ช่วงน้ําแล้ง 
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บางครั้งขอ 40 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ยังลําบาก ต้องขอน้ําจากโครงการฯป่าสักชลสิทธิ์ สํานักชลประทานท่ี 10 คิดว่า
ถือว่าปีนี้ในช่วงฤดูแล้งคงผ่านไปด้วยด ี
 ท่ีประชุมรับทราบ 

4.1.2 งานแผนงานและงบประมาณ  ฝงจ.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม 
 (1) การติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเป็น และงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2555 ตามบันทึกกองแผนงานท่ี กผง. 200/2555 ลงวันท่ี 11 เมษายน 
2555 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
สรุปว่ากรรมาธิการได้ติดตามการบริหารงานประมาณโดยขอรายละเอียดของโครงการท่ีดําเนินการเกิน 10 ล้านบาท 
งบฉุกเฉินจากงานฟ้ืนฟูครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 และงบเร่งด่วน กําหนดเวลาภายในวันท่ี 17 เมษายน 2555 ซึ่งเกิน
กําหนดเวลาแล้ว แต่กองแผนงานโดยนายไวทิต โอชวิช โทรศัพท์แจ้งว่าให้ช่วยเร่งส่งภายในวันท่ี 20 เมษายน 2555  
โดยกรอกแบบฟอร์ม 2  3 และ 4 พร้อมสําเนา 3 ชุด โครงการฯท่ีส่งกองแผนงานแล้ว สําเนา ผส.ชป.11 ทราบด้วย 
สําหรับผลการเบิกจ่าย สํานักชลประทานท่ี 11 ไดร้ับงบประมาณท้ังสิ้น 2,014 ล้านบาท งบฉุกเฉินเบิกจ่ายได้ 95% 
งบฟ้ืนฟูครั้งท่ี 2 ได้ 9.61%  งบฟ้ืนฟูครั้งท่ี 3 ได้ 15.35%  งบเร่งด่วน 5.64%  งบปกติ 11.03%   ภาพรวม 
29.84% ในส่วนงบฉุกเฉินเป็นงานของ ผคก.ชป.11 เงินส่วนหนึ่งเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าขยายเขต ผคก.ชป.11 
กําลังทําเรื่องส่งคืน ขอให้ตรวจสอบกับโครงการฯอีกครั้งว่าในช่วงวิกฤตมีโครงการฯใดท่ียังเบิกไม่ครบ เพราะสัปดาห์
หน้าต้องทําเรื่องส่งคืนแล้ว 
ผคก.ชป.11 ขอตรวจสอบก่อนบางโครงการฯส่งในช่วงท่ีไม่ใช่ในช่วงวิกฤต ขอความกรุณาโครงการฯขอให้เป็นช่วง
วิกฤตจริง ๆ เท่านั้น 
ผส.ชป.11 ขอให้ตั้งงบประมาณค่าน้ํามันกันไวด้วย ส่วนท่ีเหลือจะได้เป็นงบกลางท่ีจะใช้ในกิจกรรมเป็นข้อตกลง
ขอให้ส่งภายในวันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2555 ก่อนเวลา 12.00 น. ขอฝากโครงการฯด้วย       
ฝงจ.ชป.11 งบฉุกเฉินโครงการฯนนทบุรี เป็นงานโครงการก่อสร้างใหญ่ฝากเบิก งบฟ้ืนฟูครั้งท่ี 2 การเบิกจ่าย
ค่อนข้างต่ํา มีโครงการฯชลหารพิจิตร ฝ่ายอาคารสถานท่ี 2 เบิกได้สูง นอกนั้นยังไมได้เบิก  งบฟ้ืนฟูครั้งท่ี 3 มีหลาย
โครงการฯท่ีเบิกจ่ายแล้ว โครงการฯท่ียังไม่เบิกขอความกรุณาเร่งรัดด้วย งบฟ้ืนฟูครั้งท่ี 2 และ 3 ได้งบประมาณ 
ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555  ถ้าหากต่ํากว่า 10 ล้านบาทต้องดําเนินการให้เสร็จภายใน 90 วัน ถ้านับจริง ๆ
ภายใน 30 เมษายน 2555 ต้องแล้วเสร็จ ส่วนท่ีเกิน 10 ล้านบาท ภายใน 180 วัน งบเร่งด่วน เช่นกันเป็นห่วง   
งบฟ้ืนฟูท่ี ฯพณฯบรรหารฯ ติดตาม มีการประชุมวันท่ี 25 เมษายน 2555  ต้องทําข้อผูกพันท้ังหมด 
ผส.ชป.11 หนังสือเตือนจากกองแผนงาน งบฟ้ืนฟู หรืองบเร่งด่วน ต้องทําข้อผูกพันภายใน 30 เมษายน 2555 
ขอให้ทบทวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทําเองไม่น่ามีปัญหา จ้างเหมาทําข้อผูกพันสัญญาไว้ ยกเว้นงานประตูระบายน้ํา
คลองลัดท่าคาจะต้องได้แบบ และทําข้อผูกพันภายใน 30 เมษายน 2555 โครงการฯกับส่วนวิศวกรรมบริหารได้
หารือกันไว้สามารถท่ีจะดําเนินการตามแผนได้หรือไม่  
ผอ.คบ.ภาษีเจริญ  ขณะนี้โครงการฯรอแบบอยู่ เอกสารเตรียมพร้อมไว้แล้ว ไดมี้หนังสือเร่งรัดแล้วแต่แบบยังไม่เสร็จ 
ผูแ้ทน ผวศ.ชป.11  ขณะนีแ้บบเสร็จ 30% 
ผส.ชป.11 ต้องไปทําข้อผูกพัน เอกสารจัดซื้อจัดจ้างต้องไปเร่งรัดท่ีกระทรวงฯ งบประมาณสูงเกินอํานาจสํานักฯ 
เหลือเวลา 7 วัน เรื่องข้ันตอนโครงการฯต้องประสานไปก่อนแล้วนําแบบมาดําเนินการ รายละเอียดหารืออีกครั้งหนึ่ง 
ฝาก กอบ.ชป.11 ด้วย และขอให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันภายในวันท่ี 30 เมษายน 2555  
ฝงจ.ชป.11 งานทําเองให้ลง PO สัก 1 รายการ เช่น ซื้อน้ํามัน 1 รายการ หรือตกลงราคา 1 รายการ และขอให้
โครงการฯลงรายการ Online ด้วย งบประมาณปกติผลเบิกจ่ายต้องได้ 24.33% ตามเกณฑ์ท่ีกรมฯกําหนด แต่
ปัจจุบันสํานักชลประทานท่ี 11 ได้ 11% ขอความกรุณาโครงการฯช่วยเร่งรัดด้วย แต่อย่างไรก็ตามงบปกติต้องทําข้อ
ผูกพันภายใน 30 พฤษภาคม 2555 ทุกรายการ 
ผส.ชป.11 ขอฝากงบฟ้ืนฟู งบเร่งด่วน งบปกติ ต้องเป็นผลงานท่ีสนองตอบพ้ืนท่ี ตรวจสอบด้วย เท่าท่ีดูงบปกติ
มีงบปรับปรุง 45 รายการ อนุมัติแผน 23 รายการ งบล่ําซํา 122 รายการ อนุมัติแผน 104 รายการ ถือว่ามี
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ความก้าวหน้าระดับหนึ่ง ขอให้เร่งเรื่องการลงนามในสัญญา เพราะยังมีช่วงเวลาท่ีจะดําเนินการภายใน 30 พฤษภาคม 
2555  
ผบร.ชป.11 เรื่องสถานการณ์น้ําต้องติดตาม เพราะมีการปรับแผน ซึ่งเดิมท่ีคาดว่าสถานการณ์จะมาก แต่ล่าสุดมี
การคาดการณ์หลายสถาบันว่ามีแนวโน้มอาจจะเป็นช่วงภาวะแล้งต่อจากนี้ไป ถ้าแผนการจัดการน้ําและการติดตามไม่
ชัดเจน ไม่ใกล้ชิด ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ปกติช่วงเดือนเมษายน จะเป็นช่วงแล้งสุดของ
พ้ืนท่ีสํานักชลประทานท่ี 11 ปัญหาท่ีจะเกิดจากน้ําแล้งจะอยู่ในช่วงนี้ ขอให้ติดตามใกล้ชิด และบางพ้ืนท่ีอาจจะมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ําด้วย แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าปีนี้ฝนจะมาเร็ว แต่ปลายฤดูฝนอาจจะน้อย ซึ่งต้องพิจารณาเรื่อง
การพร่องน้ํา หลายหน่วยงานต้องมาติดตามเรื่องแผนบริหารจัดการน้ําในช่วงต้นฤดูฝนว่ามีการพร่องน้ําอย่างไร และ
ประชาชนยอมรับหรือไม่ ตามท่ี ฝจน.ชป.11 แจ้งน้ําท่วมท่ีผ่านมาท่ีทําให้สาหัสอย่างรุนแรง คือเรื่องข้อมูล            
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อธช. ลงในรายละเอียดเยอะมาก ขอให้ทุกโครงการฯให้
ความสําคัญด้วย เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีก มิใช่ว่าพอเริ่มต้นก็ผิดแล้วจะหาทางจบไม่ได้ ให้ทุกโครงการฯ
ช่วยกันปรับตัวเลขด่วน อะไรท่ีจะทําให้มีทางออกในเรื่องการตอบคําถามเชิงสังคมรีบพิจารณา ยกตัวอย่างศักยภาพ
ของการระบายน้ําจะมีคําถามตลอดว่าศักยภาพการระบายน้ําสูงมาก แต่ระบายน้ําได้น้อย ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากข้อมูลท่ี
ไม่ชัดเจน ให้ ฝจน.ชป.11 หาข้อมูลท่ีจะทําให้บริหารจัดการน้ําได้ดีข้ึน วันนี้ก็มีปัญหาขอฝากโครงการฯรังสิตใต้ 
โครงการฯชลหารพิจิตร การประชุมกับ ดร.อภิชาติฯ อธช. เป็นประธาน มีประเด็นว่าน้ําไม่ลงไปท่ีโครงการฯชลหาร
พิจิตร การดําเนินการถูกต้องหรือไม่ ยังหาคําตอบไม่ได้ขอให้หลาย ๆ ท่านช่วยกันคิดในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

 ทราบว่าช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2555 โครงการฯรังสิตใต้ จะเชิญนายกรัฐมนตรีเปิดประตูน้ํา           
มีประเด็นคําถามว่าท่ีเคยทําท่ีประตูจุฬาลงกรณ์ทําก่ีวัน ทําเพราะเหตุใด แล้วได้ประโยชน์อย่างไร ชัดเจนเพียงใด และ
มีปัญหาอีกส่วนหนึ่งคือคันรับแม่น้ํา ทําคันข้างใน และขุดลอก ทําไปแล้วสอดคล้องกันหรือไม่ มีวัตถุประสงค์อย่างไร 
เหล่านี้เป็นคําถาม ดร.อภิชาติฯ ต้องการเห็นภาพท่ีชัดเจน ซึ่งต้องทําแผนท่ีกับอธิบายกับ ดร.อภิชาติฯ ว่ามีข้ันตอนใน
การวางแผนและบริหารอย่างไร น้ําจะลงท่ีโครงการฯชลหารพิจิตรอย่างไร โครงการฯชลหารพิจิตรเดิมจะทําเป็นพ้ืนท่ี 
BLOCK น้ําไม่ให้น้ําเข้าตามถนนทุกสาย แต่ขณะนี้สังคมไทยเข้าใจว่าโครงการฯชลหารพิจิตรต้องเป็นพ้ืนท่ีรองรับน้ํา 
จึงต้องมีความชัดเจนพร้อมท้ังคําอธิบาย ต้นเดือนหน้า ดร.อภิชาติฯ ขอข้อมูลการขุดลอกดําเนินการแล้วเท่าใด น้ําไหล
ไปทางใด มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํารองรับหรือไม่ ดร.อภิชาติฯ รับคําสั่งจาก ดร.ปลอดประสพฯ ให้มากลั่นกรอง
แผนงานท่ีจะเข้าเงินกู้สามแสนกว่าล้านบาท ขณะนี้มีประเด็นไปซ้ําซ้อนกับจังหวัดและหน่วยงานอ่ืน ดร.อภิชาติฯ 
ต้องการเห็นแผนของกรมชลประทานเป็นอย่างไร จะใช้เป็นตัวตั้งก่อนแล้วจึงใช้ของจังหวัด ขณะนี้แผนขอขุดลอก
มหาศาลมาก ต้นเดือนต้องสรุปให้ ดร.อภิชาติฯ และ อธช. รับว่าต้นเดือนจะให้ข้อมูล รายละเอียดจะประสาน
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือทําข้อมูลสรุปต่อไป 
ผส.ชป.11 เรื่องนี้สําคัญต้องหารือกับ ผบร.ชป.11 ต้องตั้งสมมติฐานนี้อย่างไร เพ่ือสรุปให้ รธบ. นอกจากนี้มี
คณะกรรมการ กพอ. กรรมาธิการอีกหลายคณะ โดยเฉพาะคณะสิ่งแวดล้อมเตรียมมาดูความพร้อมของเรา กําหนด
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ต้องย้อนกลับไปว่าสิ่งท่ีคิดไว้กับตัวแผนท่ีทํา การปฏิบัติกับข้อเท็จจริง โดยเฉพาะเรื่องน้ํา
เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ สุดท้ายต้องขอความเห็นชอบ รธบ. เพ่ือจะได้เป็นแนวทางของสํานักชลประทาน       
ท่ี 11 ต่อไป ฝากทุกโครงการฯช่วยทบทวนข้อมูล ตัวเลข ให้ถูกต้องด้วย 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 4.1.3  ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบํารุงรักษา  ฝปค.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม 
 (1) การติดตามประมาณการของแผนงานปรับปรุงระบบชลประทานท่ี ปี พ.ศ.2555      

โครงการฯรังสิตใต้ ท่ียังไม่เรียบร้อย และยังไม่ส่ง ขอให้โครงการฯเร่งส่งด้วย                
 (2) แผนงาน/โครงการเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ

ของกรมชลประทาน ตามบันทึก ผส.ชป.11 แจ้งทุกโครงการฯแล้วว่าโครงการฯใดท่ีอยู่ในแผน 17 ลุ่มน้ํา 8 ลุ่มน้ํา 
หากมีความพร้อมแผน ประมาณการ และงานดังกล่าวสามารถท่ีจะบรรเทาและป้องกันปัญหาอุทกภัยได้ ขอให้รีบส่ง
ประมาณการ 



 	

ผส.ชป.11 ให้โครงการฯรีบดําเนินการด้วย 
ผบร.ชป.11 ตามท่ี ฝปค.ชป.11 ชี้แจงถ้ามีความพร้อมให้ส่งได้ จะมีแผนงานท่ีตกอยู่หลายงานท่ีคราวก่อนเสนอ
เป็นภาพรวม ซึ่งเม่ือเช้าได้ยกตัวอย่างกับ ผอ.คบ.รังสิตใต้ ว่าถ้าใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําท่ีสําคัญ ในปีท่ี
ผ่านมาคือ ประตูคลอง 12 และ 13 ต้องทําลักษณะเหมือนประตูจุฬาลงกรณ์ เพราะถ้าไม่ได้ส่วนนี้ช่วย กรุงเทพฯคง
หนักกว่าปีท่ีผ่านมา นอกจากนี้ยังมีเรื่องการระบายน้ําตามผลการศึกษาท่ี รธว. เห็นชอบ แต่ต้องดําเนินการต่อปี 
2556 - 2557 ให้ทุกโครงการฯดําเนินการต่อไป ต้องดูรายละเอียด และแนวทางท่ี รธว. เห็นชอบ 
ผส.ชป.11 ฝากโครงการฯทบทวน ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมและแจ้ง ผบร.ชป.11 ด้วย      

ท่ีประชุมรับทราบ 
 4.2  สว่นปฏิบัติการ  ฝงส.ชป.11 แทน ผปก.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม 

   (1)  รายงานความก้าวหน้าโครงการสําคัญ 
 - พนังก้ันน้ําคลองชายทะเล  ส่งมอบงานท้ังสัญญาแล้ว 
 - ประตูระบายน้ํากลางคลองสําโรง  ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จํากัด  วงเงินค่า

ก่อสร้าง ๗๗,๒๕0,000 บาท ลงนามสัญญาเม่ือ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘o วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๒  สิ้นสุดสัญญา ๗  มกราคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง (แผน 100% ผล 75.00% ช้ากว่าแผน 
25.00%) กรมฯ ได้แก้ไขสัญญาครั้งท่ี 1/2555  ให้ระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมเติม 180 วัน ครบกําหนดสัญญาวันท่ี 6 
สิงหาคม 2555   
    - เข่ือนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ผู้รับจ้าง บริษัทอิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนท์ จํากัด วงเงินค่าก่อสร้าง 53,910,000 บาท ลงนามสัญญาเม่ือ 7 กันยายน 2552 อายุสัญญา 400 วัน 
เริ่มสญัญา 15 กันยายน 2552   สิ้นสุดสัญญา  19 ตุลาคม 2553   ดําเนินการแล้วเสร็จ  การปฏิบัติงานมีปริมาณ
งานท่ีดําเนินการเพ่ิมข้ึนจากปริมาณงานตามสัญญา จึงมีความจําเป็นต้องของบประมาณเพ่ิมเติม เป็นเงิน  
9,432,488.17 บาท ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติ ระหว่างก่อสร้างเกิดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง   
จึงต้องมีการแก้ไขแบบ กรมฯ อนุมัติหลักการแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขแบบ 

(2)  การส่งมอบอาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จให้สายงานบํารุงรักษา ก่อนมีการประชุมได้ประสาน
กับผู้แทนสํานักก่อสร้าง 21 , 22 แล้ว ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่พรอ้มท่ีจะสนับสนุนในการประชุมครั้งนี ้

ท่ีประชุมรับทราบ 
 (3) ติดตามงานประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํา 3 แห่ง  (พระอุดม บางบัวทอง และปากคลอง
รังสิต) ผู้แทน ผสก.2๑ แจ้งท่ีประชุม 
      ไดป้ระสานงานออกแบบโดย กอบ.ชป.11 ซึ่งในช่วงจังหวะนี้ต้องประสานงานเรื่องแผนให้มี
ความเรียบร้อยก่อน เพ่ือจะได้ประกอบการของบประมาณในปี 2556 ต่อไป  

   ปตร.คลองพระอุดม เนื่องจากไม่ได้รับทราบข้อมูลคงจะไม่มีปัญหาเรื่องการประกวดราคา  
ผส.ชป.11 ปตร. และสถานีสูบน้ําคลองบางบัวทอง ปี 2555 อยู่ระหว่างเตรียมการ ให้ ผสก. แจ้งผ่าน ผปก.ชป.11 
เพราะงานในภารกิจก่อสร้าง แผนและการปฏิบัติต้องเชื่อมต่อกันและช่วยประสานด้านเทคนิค การปฏิบัติงานก่อสร้าง 
21 และ 22 ดําเนินการ และประสานกันถือว่าได้อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยกัน ในพ้ืนท่ีจะมีโครงการฯ
ต่าง ๆ และผู้เก่ียวข้องมาช่วยกัน ผอ.คป.นนทบุรี เป็นผู้ประสานมีความกังวลหรือจะฝากให้ก่อสร้าง 21 และ 22 
ได้รับทราบอย่างไรหรือไม่ เพราะเป็นผูร้ับนโยบายจากกรมชลประทาน และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุร ี
ผอ.คป.นนทบุร ี ปตร.คลองพระอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ไปตรวจพ้ืนท่ี เนื่องจากอําเภอไม่ค่อยทราบ
ข้อมูล ฝากก่อสร้างก่อนเข้าไปดําเนินการกรุณาแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้พ้ืนท่ีทราบก่อน ส่วนความคืบหน้า ปตร. 
และสถานีสูบน้ําคลองบางบัวทอง กอบ.ชป.11 คงทราบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีต้องการทราบ
ข้อมูล ผสก.22 กับ ผอ.คป.นนทบุรีได้ไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รายงานความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาเรื่อง
ปัญหาท่ีดิน 



 
� 

ผส.ชป.11 ฝากโครงการก่อสร้าง 21 และ 22 รายงานความก้าวหน้า แผนท่ีจะปฏิบัติการให้ชัดเจน ปัญหา
อุปสรรค เพ่ือแจ้ง ผอ.คป.นนทบุรี ต่อไป ส่วน ปตร.ปากคลองรังสิต ยังมีประเด็นเรื่องถนนติวานนท์มีความก้าวหน้า
อย่างไร 
ผู้แทน ผอ.คป.ปทุมธานี  ในกรณีสถานีสูบน้ําปากคลองรังสิต มีประเด็นคือตามแผนประตูถาวรมีการเตรียมการ
วางแผนมาเป็นเวลาหลายปี  หลังจากท่ีเกิดภาวะอุทกภัยในปี 2554 จึงมีแนวความคิดเรื่องการท่ีจะป้องกันน้ําท่วม 
ถ้าหากเกิดข้ึนในปีนี้ ต้องมีสถานีสูบน้ําชั่วคราวแบบก่ึงถาวร โดยท่ีมีระยะเวลาในการก่อสร้างท่ีรวดเร็วข้ึนเพ่ือท่ีจะ
รองรับเหตุการณ์อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนอย่างปีท่ีแล้วให้ได้ จึงเกิดแนวความคิดว่าควรจะมีอาคารสถานีสูบน้ําก่ึงถาวรและ
สามารถดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว ซึ่งเรื่องนี้ได้เข้าสู่ กยน. แล้ว ก่อนเสนอโครงการนี้ ผส.ชป.11 ไปดู
พ้ืนท่ีและชี้แจงว่าเนื่องจากเป็นแนวความคิดท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีมีมุมมองว่าจะทําอย่างไรท่ีจะ
ให้มีสถานีสูบน้ําท่ีก่อสร้างให้รวดเร็วในพ้ืนท่ี ตําแหน่งท่ีตั้งเหมาะสมอยู่ท่ีบริเวณถนนติวานนท์ และควรเป็นลักษณะ
แบบก่ึงถาวร ขณะนี้การออกแบบได้ดําเนินการออกแบบใกล้แล้วเสร็จ จะเป็นคล้าย ๆ ปตร.บางปลาท่ีอยู่ในเขตของ
พ้ืนท่ีชลประทานชลหารพิจิตร ซึ่งได้ก่อสร้างไปแล้วเป็นลักษณะโครงสร้างเหล็ก และติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด 6 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที  จํานวน 20 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 400 ล้านบาท ระยะเวลาท่ีกําหนดในการก่อสร้างต้อง
แล้วเสร็จประมาณ 4 เดือน ก่อนถึงเดือนกันยายน ปีนี้ ขณะนี้ได้รับแจ้งว่าต้องรีบส่งประมาณการภายในสัปดาห์หน้า 
ส่วนการดําเนินการคงต้องเป็นลักษณะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามตัว ปตร.ปากคลองท่ีแท้จริงท่ีเป็นอาคาร
ถาวร ได้มีการวางแผน ทําประชาวิจารณ์ไปแล้ว ได้รับความเห็นชอบจากท้องถ่ิน และประชาชนท่ัวไป กยน. รับทราบ
แล้วว่าไม่ใช่เปลี่ยนแปลง ท่ีสําคัญเห็นต้องเร่งดําเนินการเพ่ือป้องกันภัยท่ีจะเกิดข้ึน  
ผส.ชป.11 ต้องดําเนินการตามท่ีวางแผน ส่วนเรื่องการแก้ไขท่ีเข้าไป กยน. ต้องเป็นลักษณะแผนเร่งด่วนต้องมี
ระยะเวลาให้เสร็จก่อนน้ํามา รูปแบบต่าง ๆ พร้อมแล้ว กําลังรอ ครม. ประมาณปลายเดือนเมษายน 2555 ในพ้ืนท่ี
ขอให้ประสานทางจังหวัดจะได้มีข้อมูลรายงานต่อไป 
ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต  ฝาก ปตร.กลางคลองสําโรง จากท่ีมีการแก้ไขสัญญาถึงวันท่ี 6 สิงหาคม 2555  ขณะนี้
เหลือระยะเวลาอีกประมาณ 3 เดือน ซึ่งเม่ือปีท่ีแล้วคนส่วนมากไม่ทราบว่ามีการก่อสร้าง ปตร. แห่งนี้ ทําให้การ
ระบายน้ําลําบาก ภายในเดือนสิงหาคม 2555 ยังไม่แล้วเสร็จ หากปีนี้น้ํามาเหมือนปีท่ีแล้วน่าเป็นห่วง ต้องมีการ
ตรวจสอบแน่นอน ขอให้เร่งรัดให้สามารถเปิดทางน้ําให้ได ้
ผส.ชป.11 ท่ีเหลือ 25% โครงการฯ ได้เร่งรัดบริษัทฯให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันก่อนน้ํามา ผสก.22 ทํา
บันทึกรายงานสํานักชลประทานท่ี 11 ด้วย เพราะเป็นพ้ืนท่ีของสํานักชลประทานท่ี 11 เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการน้ําเป็นเรื่องสําคัญ เพราะนอกจากกรมชลประทานท่ีต้องติดตามแล้วยังมีหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานท่ีจะเข้า
มาติดตาม ถ้าไม่มีคําตอบท่ีชัดเจน จะทําให้สํานักฯและกรมฯ เสียหาย ขอให้เร่งด่วนด้วย 
ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต  ปตร. กลางคลองประเวศน์ ซึ่งได้มีการส่งมอบงานแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบให้โครงการฯ 
เหตุผลเพราะวันท่ีทําเรื่องแจ้งขอส่งมอบ โครงการฯได้ไปตรวจสอบสภาพ และมีการทดสอบปรากฏว่าเกิดไฟลุกท่ี
มอเตอร์ จึงให้กลับไปแก้ไขปัญหา ชาวบ้านท่ีอยู่บริเวณนั้นไม่ให้เข้าพ้ืนท่ี มีข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของท่ีกับผู้รับจ้างท่ีไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลง เจ้าของท่ีจึงไม่ให้ผ่านพ้ืนท่ี เพราะท่ีผ่านมาไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นข้อขัดแย้งระหว่างผู้
รับจ้างกับเจ้าของพ้ืนท่ีจึงมีปัญหากันในกรณีส่งมอบงาน โครงการฯจะเข้าไปควบคุมหรือดูแลบํารุงรักษาได้กรณีเดียว
ต้องเดินทางทางเรือ การติดตั้งปั้มชั่วคราวต้องใช้โป๊ะ ขอฝากปัญหานี้ จริง ๆ แล้วตอนก่อสร้างน่าจะมีการเวนคืนซื้อ
ท่ีดินเพ่ือท่ีให้มีดินสําหรับเข้าไปดูแลบํารุงรักษา เพราะขณะนี้ไม่สามารถนํารถเข้าไปได ้
ผส.ชป.11 ยังไม่ส่งมอบ งานก็ทํายังเป็นหน้าท่ีของ ผสก.21 สามารถซื้อท่ีดินเพ่ิมได้หรือไม่ ฝาก ผปก.ชป.11 
ผบร.ชป.11 และ ผสก.21 พิจารณาตรวจสอบ มีวิธีใดท่ีจะสามารถบริหารจัดการน้ําได้สะดวก ขอให้หาทางแก้ไขด้วย
การส่งมอบตามสัญญาต้องรีบส่งมอบ ผปก.ชป.11 และ ผบร.ชป.11 จะไดห้ารือหาวิธีใดวิธีหนึ่งอาจต้องทําเพ่ิมเติมใน
เรื่องการซื้อท่ีดิน ฝจม.11 คงต้องช่วยดําเนินการเพ่ือให้โครงการฯสมบูรณ์ ฝาก ผสก.21 งานคลองโยง ผปก.ชป.11 
จะต้องดแูล หารือ ผบร.ชป.11 ท่ีจะส่งมอบให้โครงการฯต่อไป 



 



ผู้แทน ผอ.คบ.ชลหารพิจติร ตามท่ี ผบร.ชป.11 กล่าวว่าเหตุใดน้ําไม่ไปท่ีโครงการฯชลหารพิจิตร พิจารณามุมกลับว่า
โครงการฯมีการราบายน้ําตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2554 มากถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สูบออก
ทะเลหมดน้ําจึงไม่ท่วม เพราะประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา เช่นท่ีสถานีสูบน้ําสุวรรณภูมิมีเครื่องสูบน้ําจํานวน 4 
เครื่อง ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที/เครื่อง  
ผส.ชป.11 บริการจัดการน้ําต้องมองภาพรวม ผบร.ชป.11 ช่วยพิจารณาด้วยระหว่างรอยต่อโครงการฯ เพราะมี
หลายวิธี การบริหารจัดการให้สําเร็จลุล่วงไปต้องพิจารณาวางแนวทางเป็นภาพรวมท่ีต้องทําให้สําเร็จลุล่วงไป       
การบริหารจัดการน้ําต้องหารือกัน  งานท่ีส่วนปฏิบัติการรับผิดชอบและเป็นความรับผิดชอบต่อเนื่องของโครงการ
ก่อสร้าง 21 และ 22 ความสัมพันธ์กันเรื่องภารกิจ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจะมาหารือกัน จะหาโอกาสท่ีเหมาะสม
เชิญ ผส.พก. ร่วมหารือด้วย ขอฝากผู้แทน ผสก.21 และ 22 ด้วย เรื่องการส่งมอบเป็นนโยบายของสํานักฯ  
  ท่ีประชุมรับทราบ    

๔.๓  ส่วนวิศวกรรมบริหาร  กอบ.ชป.11 แทน ผวศ.ชป.๑๑ แจ้งท่ีประชุม 
      รายงานความก้าวหน้าของงานออกแบบ  มี 3 งาน คือ 
      1. ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําปากคลองรังสิต อยู่ในระหว่างดําเนินการ คาดว่าแบบจะ

แล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2555 
      2. ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําปากคลองบางบัวทอง กําลังเร่งดําเนินการออกแบบ คาดว่า

แบบจะแล้วเสร็จประมาณไม่เกิน 10 พฤษภาคม 2555 
      3. ประตูระบายน้ําคลองลัดท่าคา ทราบว่าต้องเร่งดําเนินการออกแบบ เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 

2555 แต่เนื่องจากติดวันหยุดเทศกาลสงกรานต์หลายวัน กลุ่มออกแบบอยู่ระหว่างเร่งดําเนินการ   
ผส.ชป.11 งานท่ีไม่เสร็จต้องอธิบายได้ เพราะเหตุผลอะไร ช้าท่ีใคร ใครรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นโครงการฯและ
ส่วนวิศวกรรมบริหารต้องหารือกันอย่างใกล้ชิด มีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในเชิงวิศวกรรมต้องหารือกัน 
หรือมอบหมายผู้ท่ีมาติดต่อท่ีสามารถให้ข้อมูลได้จะทําให้งานเร็วข้ึน ต้องการให้เดินคู่ขนานกัน 30 เมษายน 2555 
ไม่ทัน ให้โครงการฯหารือกันหลังจากเลิกประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

๔.๔  ส่วนเครื่องจักรกล  ผคก.ชป.๑๑  แจ้งท่ีประชุม 
 (๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ําและปริมาณการสูบน้ําในเขตพ้ืนท่ีสํานักชลประทาน

ท่ี ๑๑  สํานักชลประทานท่ี ๑๑ มีสถานีสูบน้ํา 108 แห่ง เครื่องสูบน้ํา 466 เครื่อง ใช้งานได้ 442 เครื่อง ชํารุด 24 
เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี ้

ท่ี ชื่อโครงการ 
จํานวนสถาน ี

(แห่ง) 
มีเครื่องสูบน้ํา 

(เครื่อง) 
เครื่องท่ีใช้การได้ 

(เครื่อง) 
เครื่องท่ีชํารุด 
(เครื่อง) 

๑ ปทุมธาน ี 18 ๔7 37 10 
๒ นนทบุร ี 17 33 27 6 
๓ สมุทรปราการ - - - - 
๔ สมุทรสาคร 5 20 20 - 
๕ รังสิตเหนือ - - - - 
๖ รังสิตใต ้ ๖ 50 50 - 
๗ พระองค์ไชยานุชิต 14 48 46 2 
๘ ชลหารพิจิตร ๑0 ๑3๙ 138 1 
๙ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 2 12 12 - 
๑o พระยาบรรลือ 5 19 19 - 
๑๑ พระพิมล 5 ๒9 26 3 



 
�

ท่ี ชื่อโครงการ 
จํานวนสถาน ี

(แห่ง) 
มีเครื่องสูบน้ํา 

(เครื่อง) 
เครื่องท่ีใช้การได้ 

(เครือ่ง) 
เครื่องท่ีชํารุด 
(เครื่อง) 

๑๒ ภาษีเจริญ ๒6 69 67 2 
รวม 108 466 442 24 

 ปีนี้จะสู้ ท่ี 100% ในเรื่องการใช้งานเครื่องสูบน้ํา ตามท่ีกรมฯจะเชิญนายกรัฐมนตรีเปิด ปตร.
จุฬาลงกรณ์ มีความยินดีว่าขณะนี้งานค่อนข้างก้าวหน้าพอสมควร เป็นไปตามแผน ผู้รับจ้างรับว่าจะดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2555 กลางเดือนมิถุนายน 2555 นายกรัฐมนตรีจะไปเปิดไม่น่ามีปัญหา ส่วนเรื่อง
ระบบไฟฟ้าได้ประสานโครงการฯเรื่องระบบไฟฟ้าท่ี ปตร.จุฬาลงกรณ์ ตัวสถานีสูบน้ําขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
จํานวน 12 เครื่อง ไม่เป็นห่วง แต่เป็นห่วงระบบไฟฟ้าเครื่องขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ท่ีขอเปลี่ยนแปลงสํานัก
ชลประทานท่ี 11 รับเครื่องสูน้ํามาจํานวน 268 เครื่อง ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 240 เครื่อง แบ่งเป็นทุ่งฝั่ง
ตะวันออก 120 เครื่อง ทุ่งฝั่งตะวันตก 120 เครื่อง ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 28 เครื่อง เป็นทุ่งฝั่งตะวันออก 
22 เครื่อง ทุ่งฝั่งตะวันตก 6 เครื่อง คงจะต้องประสานกับไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด เครื่องสูบน้ํา จํานวน 268 เครื่อง 
คู่สัญญา คือสํานักเครื่องจักรกล การติดตั้งสํานักชลประทานท่ี 11 สนับสนุนเตรียมความพร้อมเรื่องพ้ืนท่ี  ต้องเตรียม
เรื่องระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงสูงประกอบด้วยการขยายเขต  การติดตั้งหม้อแปลง     
เพ่ือรองรับจุดติดตั้ง ซึ่งมีท้ังหมด 82 จุด เครื่องขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 240 เครื่อง จําเป็นต้องประสานกับ
การไฟฟ้า แผนงบประมาณในการสนับสนุนการติดตั้งเครื่อง 268 เครื่อง โดยเฉพาะระบบป้องกันขยะ แยกเป็น 2 
ส่วน คือตะแกรงกันขยะ และแพลูกบวบ วันนี้กรมฯได้ชี้แจงกับคณะกรรมการแล้ว ทุกวันศุกร์มีการประชุม เวลา 
15.00 น. มีผู้รับจ้าง ผู้แทนโครงการฯเข้าร่วมประชุม หากมีประเด็นใดท่ีมีปัญหาและเกรงว่าจะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของงานท่ีกําหนดไว ้ขอให้นําปัญหาเหลา่นั้นหารือกันในวันศุกร ์
ผส.ชป.11 เก่ียวข้องกับโครงการฯซึ่งเป็นนโยบายกรมฯ เรื่องการเปลี่ยนเครื่องมือสูบน้ําสํารองให้พอเพียงเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนเร่งประสิทธิภาพการระบายน้ํา ซึ่งสามารถพูดได้ว่ามีความพร้อมเรื่องการระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี 
นอกเหนือจากมาตรการอ่ืน ๆ ซึ่งถ้าการดําเนินการติดตั้งสําเร็จ โดยสํานักเครื่องจักรกล สํานักชลประทานท่ี 11 และ
ในพ้ืนท่ีได้ช่วยกันและมีแผนท่ีชัดเจน การประชุมทุกวันศุกร์มีโครงการฯ ช่างกลโครงการฯ และผู้รับจ้าง สามารถท่ีจะ
แก้ไขและมีข้อสรุป หากมีเพ่ิมเติมให้นําเสนอเพ่ือพิจารณาก็จะลดเรื่องความขัดแย้งหรือความสับสนเหมือนปีท่ีแล้ว  
คิดว่าการทํางานร่วมกันหากมีผู้ท่ีมีความเข้าใจอย่างใกล้ชิดจะลดความขัดแย้งและสามารถท่ีจะทํางานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและสนองตอบในเรื่องนโยบายของกรมฯ เรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ําในพ้ืนท่ีฝั่งตะวันออก         
ฝั่งตะวันตก ได้เป็นอย่างด ีฝากทุกโครงการฯได้ช่วยให้ความสําคัญด้วย 
ผู้แทน ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร ฝาก ผคก.ชป.11 เรื่องจัดหาเครื่องสูบน้ําใหม่ อุปกรณ์ท่ีใช้ในตู้ควบคุม มอเตอร ์       
ใน Spec. เงื่อนไขไม่ได้ระบุยี่ห้อ และขนาด เพียงแต่ระบุว่าให้เหมาะสมกับมอเตอร์เท่านั้น ผู้รับจ้างพยายามจะลด
ขนาด ซึ่งจะเป็นปัญหา บางยี่ห้อหาในประเทศไทยไมได้ ขอให้พิจารณาด้วย อาจจะเขียน TOR เพ่ิมว่าต้องหาได้ใน
ท้องตลาดประเทศไทย  
ผส.ชป.11 ต้องประชุมหารือกันวันพรุ่งนี้ เพราะคู่สัญญา คือสํานักเครื่องจักรกล ตามท่ี ผู้แทน ผอ.คบ.ชลหาร
พิจติร พูดเป็นประโยชน์ต่อทุกโครงการฯ ให้นําเสนอข้อคิดเห็นนี้เพ่ือทุกโครงการฯไม่เสียประโยชน ์
 เรื่องการประกวดโครงการนําร่องบูรณาการสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําด้วยกิจกรรม ๕ ส เพ่ือ
เตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ สนองพระราชดําริ  ยังดําเนินการต่อถึงแม้จะมี
ข้อจํากัด เพราะเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีดําเนินการเรื่องการบริหารจัดการน้ํา อีกกลยุทธ์ คือระบบโทรมาตร แต่ยังไม่ชัดเจน 
แต่ 5 ส ค่อนข้างชัดเจน สํานักชลประทานท่ี 11 มีเครื่องสูบน้ํามากจําเป็นต้องมีมาตรฐาน คุณภาพ การจัดการท่ีดี   
ขอฝากทุกโครงการฯ และใช้ช่วงเวลาท่ีมีอยู่จํากัดดําเนินการให้ต่อเนื่องกัน เพราะส่วนหนึ่งท่ีได้รับรางวัล CKO ดีเด่น 
KM ดีเด่น มาจากทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการดําเนินการ ขอฝากทุก ๆ ท่านท่ีมีส่วนร่วมในเรื่องนี ้

ท่ีประชุมรับทราบ  
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 ๔.5  หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  (๑)  โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี ๑๑  ผคน.๑๑ แจ้งท่ีประชุม     

   (1) ผลงานท่ีผ่านมา งานปี 2553 (ต่อเนื่อง ปี 2554) แล้วเสร็จ ปริมาณงานท่ีดําเนินการได้  
 1. ก่อสร้างคูส่งน้ํา (U-SHAPE) 2 สายหลัก รวมความยาว 2,465 กิโลเมตร   
 2. ก่อสร้างอาคารประกอบในคูส่งน้ํา จํานวน 47 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีส่งน้ํา 505 ไร ่ 

ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
  (2) ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย พ้ืนท่ีดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินในอําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 คูน้ําถูกน้ําท่วมตั้งแต่เดือนสิงหาคม       
เม่ือเดือนมกราคม 2555 น้ํายังคงท่วมอยู่ ซึ่งน้ําได้ลงแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 (ความเสียหายท่ีเกิด มีเพียง
เล็กน้อย เนื่องจากเป็นราง u-shape ส่วนใหญ่พบปัญหามีดินค �างอยู่ในราง 

(3) รายงานแผนและผลการถ่ายโอนภารกิจงานคันคูน้ํา งานท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ       
ปี 2554 เตรียมจะดําเนินการ แต่เกิดปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมคูน้ําในพ้ืนท่ีท้ังหมด จึงยังไม่ได้ดําเนินการต่อ ซึ่งหลังจาก
นี้จะได้มีการดําเนินการต่อไป 

(4) ผลการดําเนินงานตามแผนงาน ปี 2555 โครงการฯไม่มีงานก่อสร้างในพ้ืนท่ี งาน
เตรียมความพร้อม ปี 2556 การประชุมเกษตรกร เดือนเมษายน 2555 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือน พฤษภาคม 
2555 การดูงาน เดือน กรกฎาคม 2555 
   (5) รายงานแผน MTEF  

- คูน้ําและอาคารประกอบบ้านตะค่า ระยะท่ี 1 ตําบลตะค่า  อําเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี  พ้ืนท่ี 2,134 ไร่  เริ่มก่อสร้าง 2556  งบประมาณ 12,804,000.00 บาท 
         - คูน้ําและอาคารประกอบบ้านตะค่า ระยะท่ี 2  ตําบลตะค่า  อําเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี  พ้ืนท่ี 2,213 ไร่  เริ่มก่อสร้าง 2557  งบประมาณ 13,278,000.00 บาท 
         - คูน้ําและอาคารประกอบคลองส่งน้ําโคกโพธิ์  ตําบลกฤษณา อําเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี  พ้ืนท่ี 1,352 ไร่  เริ่มก่อสร้าง 2558 งบประมาณ 8,112,000.00 บาท 
         - คูน้ําและอาคารประกอบคลองส่งน้ําบ้านช้าง ตําบลบ้านช้าง อําเภอสองพ่ีน้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พ้ืนท่ี 1,486 ไร่ เริ่มก่อสร้าง 2559  งบประมาณ 8,916,000.00 บาท 

- คูน้ําและอาคารประกอบคลองส่งน้ําน้ําเค็ม ตําบลกฤษณา อําเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี  พ้ืนท่ี 1,335 ไร่  เริ่มก่อสร้าง 2560  งบประมาณ 8,010,000.00 บาท 

- คูน้ําและอาคารประกอบคลองส่งน้ํารางท่าพระและบางแสก  ตําบลบ้านช้าง  
อําเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พ้ืนท่ี 715 ไร่  เริ่มก่อสร้าง 2561 งบประมาณ 4,290,000.00 บาท 

(6) แผนงานท่ีจะดําเนินการ ปี 2556 แบบคูน้ําและอาคารประกอบ มีแล้ว  จัดทํา
ประมาณการ งานปี 2556 แล้ว เตรียมงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม ก่อนก่อสร้าง งานปี 2556 
ผส.ชป.11 ได้มีโอกาสหารือ ผส.จก. หากเป็นไปได้เรื่องแผนงานท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมกับประชาชน ให้แจ้ง 
ผส.จก. และ ผส.ชป.11 มีโอกาสจะเข้าร่วมประชุมด้วย ฝากโครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ช่วยสนับสนุนประสานงานด้วย  
 ท่ีประชุมรับทราบ 

(๒)  ฝ่ายจัดหาท่ีดิน ๑๑  ผู้แทน ฝจม.11  แจ้งท่ีประชุม     
     ตามท่ีส่วนปฏิบัติการติดตามงานประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํา 3 แห่ง ขอชี้แจงกรณี

ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําคลองบางบัวทองว่าตามท่ี ฝจม.11 ได้รับหนังสือจากสํานักงานก่อสร้าง 22 สํานัก
พัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ท่ี E สกก.22/149 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2555 แจ้งว่ามีงานก่อสร้างประตูระบายน้ํา และ
สถานีสูบน้ําคลองบางบัวทอง พร้อมกําแพงป้องกันตลิ่ง จังหวัดนนทบุรี ซึง่บรรจุเข้าแผนงานเร่งด่วน (ยั่งยืน) ปี 2555 
– 2557 และงานดังกล่าวจะต้องมีการจัดหาท่ีดินบริเวณปากคลองบางบัวทองท้ัง 2 ฝั่ง พ้ืนท่ีจัดหาประมาณฝั่งละ   
0–1–0 ไร่ ตามแผนผังบริเวณและแผนท่ี ฝจม.11 ได้ทําหนังสือไปยังเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด 
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ขอรายละเอียดท่ีดินบริเวณท่ีจะก่อสร้างดังกล่าว ฝ่ายจัดหาท่ีดิน 11 ได้รับหนังสือจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี 
สาขาปากเกร็ด ได้แจ้งรายชื่อเจ้าของท่ีดินต้องทราบท้ัง 3 แปลง ดังนี้  

      1. โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3438 เลขท่ีดิน 16 หน้าสํารวจ 222 ตําบลบางบัวทอง อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีชื่อนายชัยยศ  ยอดวานิช เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ อยู่บ้านเลขท่ี 62 ซอยโรงเรียนราชประสงค์
วิทยา แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  มีราคาประเมินท่ีดิน ตารางวาละ 7,800 บาท 

      2. โฉนดท่ีดินเลขท่ี 10305 เลขท่ีดิน 22 หน้าสํารวจ 330 ตําบลท่าอิฐ (บางบัวทอง) 
อําเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี มีชื่อนายสิภูมิ  นาคฉัตรีย์ เป็นผู้กรรมสิทธิ์ อยู่บ้านเลขท่ี 12/2 หมู่ท่ี 5 
ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีราคาประเมินท่ีดิน ตารางวาละ 7,000 บาท 

      3. โฉนดท่ีดินเลขท่ี 93938 เลขท่ีดิน 23 หน้าสํารวจ 645 ตําบลท่าอิฐ (บางบัวทอง) 
อําเภอปากเกร็ด  (ตลาดขวัญ)  จังหวัดนนทบุรี  มีชื่อนางกฤษณา ศุขโข เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์  อยู่บ้านเลขท่ี 191/3 
หมู่ท่ี 1  ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  มีราคาประเมินท่ีดิน ตารางวาละ 4,000 บาท 
ผส.ชป.11 ขอใหแ้จ้ง ผส.พก. ดําเนินการให้ถูกต้องต่อไป 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

(๓)  นิติกร สชป.๑๑  ไม่มีเรื่องแจ้งท่ีประชุม 
 ประชุมรับทราบ  

(๔)  งานสํารวจกันเขต 11  ไม่มีเรื่องแจ้งท่ีประชุม       
 ท่ีประชุมรับทราบ 

   (๕)  ฝ่ายสํารวจทําแผนท่ีทางพ้ืนดิน ๑๑  ฝด.ผด.11  แจ้งท่ีประชุม 
         ฝ่ายสํารวจทําแผนท่ีทางพ้ืนดิน 11 ขอแจ้งเรื่องโครงการสอบเทียบพิกัดราคาระดับ อาคาร

ชลประทาน และคันก้ันน้ําในเขตสํานักชลประทานท่ี 11 งานสนามสามารถทํางานแล้วเสร็จประมาณ 70% ส่วนงาน
คํานวณและประมาณผลเพ่ือผลิตแผนท่ีอยู่ในระหว่างการดําเนินงาน คาดว่าในการประชุมครั้งหน้าจะนํามารายงานให้
ท่ีประชุมทราบ และตามท่ี ผอ.คบ.รังสิตใต ้ถามเรื่องการนําค่าจากหมุดกรมแผนท่ีทหารมาใช้งานได้หรือไม่ ขอตอบว่า
นํามาใช้งานได้ถ้าสามารถทราบค่าพิกัดและระดับของหมุดนั้น ๆ ส่วนท่ีได้ประสานงานกับ ฝด.ผด.11 ให้ช่วย
ดําเนินการสนับสนุนงานโครงการฯรังสิตใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ี ๆ มีงานเร่งด่วน จะดําเนินการให้อย่างเต็มความสามารถ  ใน
แผนงานกรมแผนท่ีทหารจะมีการปรับปรุงค่าระดับทุก ๆ 2 ปี ภาพของกรมแผนท่ีทหารต้องทําเรื่องไปทางกรมแผนท่ี
ทหารเพ่ือขอใช้หมุด แต่ถ้ามีความจําเป็นจริงจะทําเรื่องจากกรมชลประทาน โดยปกติกรมชลประทาน สํานักสํารวจฯ
จะมีหน่วยโครงข่ายระดับชั้น 2 ความแตกต่างอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  
ผส.ชป.11 สํานักชลประทานท่ี 11 ได้ส่ง ฝสร.ชป.11 ร่วมกับกรมแผนท่ีทหาร อย่างไรให้ประสานกันว่าตัวค่า
ระดับสามารถใช้อย่างไร แต่ท่ี ฝด.ผด.11 กล่าวในอนาคตจะแล้วเสร็จสามารถเชื่อมโยงกันได้ เบื้องต้นต้องใช้ค่าสํารวจ
ของกรมแผนท่ีทหารก่อน เพราะ กปร. ให้งบประมาณท่ีดําเนินการท้ังกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต้องประสานงาน
เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ัน และชัดเจน เพราะไม่เช่นนั้นการโยงจุดอ่ืน ๆ จะเกิดการคลาดเคลื่อนมากข้ึน  
ฝสร.ชป.11  ระดับของ กปร. กรมแผนท่ีทหารมีผลสํารวจเม่ือปลายปี 2553 ส่วนราชการต้องใช้ค่าระดับนี้ ซึ่ง
เป็นมาตรฐานในการดําเนินการเก่ียวกับงานก่อสร้างโครงการเร่งด่วน พรุ่งนี้จะมีการประชุมเก่ียวกับข้อมูลแผนท่ี       
ท่ีสํานักสํารวจฯ ผส.ชป.11 มอบหมาย ฝสร.ชป.11 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ผส.ชป.11 หลักการนี้จะใช้แผนท่ีโครงการฯให้เกิดความเชื่อม่ัน ของกรมแผนท่ีทหารและจาก ฝด.ผด.11 
อย่างไรก็ตามให้ช่วยกันพิจารณาความเหมาะสม ฝาก ฝด.ผด.11 และ ฝสร.ชป.11 แผนท่ีท่ีใช้จะผิดจาก ฝด.ผด.11  
ใหห้ารือกันว่ามีความเชื่อม่ันเพียงใด  
 ท่ีประชุมรับทราบ 

(๖)  ศูนย์ปฏบิัติการเครื่องจักรกลท่ี ๖  ผู้แทน ผศป.ท่ี 6  แจ้งท่ีประชุม 
     ปีงบประมาณ 2555 ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลท่ี 6 ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรใน

เขตพ้ืนท่ีสํานักชลประทานท่ี 11 ดังนี ้
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      1. สนับสนุนเรือขุดเพ่ือทําการขุดลอกในพ้ืนท่ีโครงการฯชลหารพิจิตรเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 
2555 ขณะนี้ได้ผลงาน 40% ฝากประธานในท่ีประชุมและผู้แทนโครงการฯชลหารพิจิตร ประสานเรื่องงบประมาณ
ให้ด้วย เนื่องจาก ผศป.ท่ี 6 ไม่ได้รับงบประมาณแต่ได้ดําเนินการไปก่อนแล้ว 

      2 สนับสนุนโครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เครื่องจักรตัวแรกเข้าปฏิบัติงานท่ีคลองสาม    
เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2555 ได้ผลงานประมาณ 20% ท่ีคลองบางซ้าย ลาดบัวหลวง เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2555 
ได้ผลงานประมาณ 10%  
ผส.ชป.11 ตามท่ี ผู้แทน ผศป.ท่ี 6 แจ้งวา่ได้ส่งเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานเป็นแผนฟ้ืนฟู แผนเร่งด่วน หรือแผน กยน. 
ฝาก โครงการฯเรื่องงบประมาณให้ ผศป.ท่ี 6 ด้วย 
ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางย่ีหน   โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เป็นงานเร่งด่วนต้องเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2555 
ผส.ชป.11 ช่วยตรวจสอบด้วย โครงการฯจะได้เข้าใจในทางเดียวกัน               
ฝน.คก.6 ขณะนี้เครื่องสูบน้ําท่ีใช้น้ํามันเชื้อเพลิงได้กลับหมดแล้ว เนื่องจากว่าเข้าสู่สภาวะปกต ิ
 ท่ีประชุมรับทราบ 

(8)  ฝ่ายอาคารสถานท่ี ๒    ผู้แทน ฝอน.2 แจ้งท่ีประชุม 
     ผลการปฏิบัติงานมี 2 โครงการ ปฏิบัติงานเป็นท่ีเรียบร้อยดี เหตุการณ์ปกต ิ

ผส.ชป.11 ฝอน.2 มีเรื่องการรักษาความปลอดภัย ช่วงวันหยุดติดต่อหลายวันท่ีผ่านมาเหตุการณ์ปกติ เรื่อง
สัญญาจ้างเหมาบริการการรักษาความปลอดภัย ฝากให้ทบทวนร่วมกับกรรมการด้วย เพราะมีหนังสือแจ้งมาหลายท่าน 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
 5.1 ผบร.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม 

(1) การจัดการความรู้สํานักชลประทานท่ี 11 สํานักชลประทานท่ี 11 ได้รับคําชมเชยเรื่อง KM 
มา 2 ปีแล้ว ได้ชนะเลิศเป็นแชมป์ 2 ปีติดกัน ปัจจุบันจากท่ีมีอุปสรรคการทํางาน เรื่องน้ําท่วม ทําให้ไม่ได้มีการ
ติดตาม ฝงจ.ชป.11 ในฐานะเลขาฯ KM ต้องการให้โครงการฯ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้จัดเตรียมองค์ความรู้เพ่ือท่ีจะ
เป็นแนวทางไว้ คาดว่าเร็ว ๆ นี้กรมฯคงจะส่งแผนงาน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้นําเสนอ ให้ทุกโครงการฯเตรียมองค์
ความรู้ของแต่ละโครงการฯ 1 องค์ความรู้ ตัวอย่างเช่น เรื่องการทํางาน การแก้ไขปัญหา เรื่องน้ําท่วมท่ีผ่านมา 
โดยเฉพาะถ้าเป็นนวัตกรรมยิ่งดี ดําเนินการตามแบบฟอร์ม KM 11/1 เพ่ือรองรับไว้ ปีนี้ตั้งใจว่าจะรักษาแชมป์อีกปี
หนึ่ง ขอความร่วมมือทุกโครงการฯ และทุกหน่วยงาน โดยประสาน ฝงจ.ชป.11 
ผส.ชป.11 ฝาก KM ของสํานักชลประทานท่ี 11 ผลงานท่ีผ่านมาท่ีได้รับรางวัลมาจากทุกท่านทําให้สํานัก
ชลประทานท่ี 11 มีชื่อเสียงเท่าท่ีทราบ ผู้อํานวยการโครงการฯท่ีมาใหม่มีฝีไม้ลายมือหลายท่าน เช่น ผอ.คบ.รังสิตใต้ 
ได้รับ KM ดีเด่น อาจจะช่วยขยายชื่อเสียงในสํานักชลประทานท่ี 11 และหลาย ๆ ท่านคิดว่าจะช่วยรณรงค์ด้วย ไม่ได้
คาดหวังว่าจะได้รับรางวัล แต่มุ่งหวังว่าในเขตสํานักชลประทานท่ี 11 จะใช้ประโยชน์อะไรจากพ้ืนท่ีได้ อย่างเช่น พ้ืนท่ี
รังสิต การบริหารจัดการน้ํากับเรื่องคุณภาพน้ําถ้าจัดองค์ความรู้เหล่านี้มาสามารถดําเนินการได้ดี เก่ียวกับน้ําเค็มมี
หรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะไม่ค่อยได้เห็น จะเห็นแต่น้ําแล้งน้ําท่วม ถ้ามีประเด็นเหล่านี้ข้ึนมาจะทําให้องค์ความรู้ของสํานัก
ชลประทานท่ี 11 ครอบคลุมทุกอย่าง สามารถท่ีจะแก้ไขให้กับองค์กรได้ ฝากทุกโครงการฯ 

(2) เรื่องการออกแบบ วันนี้ท่ีประชุม ดร.อภิชาติฯ และคณะให้ความเห็นว่าเรื่องการออกแบบ
อาคารระบายน้ําของสํานักชลประทานท่ี 11 และท่ีอ่ืน ๆ ขอให้พิจารณาออกแบบในลักษณะท่ีจะรองรับการระบายน้ํา
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง อธช. และ รธบ. ชี้แจ้งว่าได้ดําเนินการตามลักษณะนั้นอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ดีการ
ออกแบบครั้งหลังทําได้ดีข้ึน แต่ ดร.อภิชาติฯ ฝาก อธช. ต้องการให้เป็น Section ของคลองในลักษณะการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม จึงขอฝากออกแบบ และโครงการฯไว ้ 

(3) เรื่องการบุกรุก ดร.ท่ีมากับ ดร.อภิชาติฯ แจ้งว่ากรมฯจะมีสัก 1 ตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา
เรื่องบุกรุกเพราะเป็นปัญหาสะสมมานาน และมีปัญหามากยิ่งข้ึน ยกตัวอย่างเช่น คลองรังสิต รธบ. แบ่งรับแบ่งสู ้
เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการบุกรุกคงเป็นปัญหาท่ีต้องให้ความสนใจ ให้ความสําคัญมาก ๆ เพราะจะเป็นอย่างคราว
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ก่อนท่ีพบปัญหาเรื่องน้ําเสีย เหมือนกับว่าการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ผิดกฎหมาย วันนี้มีการพูดในท่ีประชุม โดย    
คณะของ ดร.อภิชาติฯเรื่องของโครงการฯปทุมธานี เรียน ผอ.คป.ปทุมธานีแล้ว ปัญหาท่ีพบเม่ือปีก่อนโครงการฯปทุมธาน ี    
มีอาคารจํานวนมาก แต่ติดปัญหาเรื่องการถ่ายโอน และเป็นปัญหาใหญ่ของปทุมธานีถ้าไม่รีบจัดการ บุคคลากรของ
โครงการฯปทุมธานีมีน้อย เพราะฉะนั้นขอให้พยายามดําเนินการต่อให้ได้ อาคารหลายแห่งสต๊าฟเกรดไม่มี ให้รีบ
ตรวจสอบ มีคนเคยไปตรวจสอบพบว่าไม่มีสต๊าฟเกรดอ่านระดับน้ําไม่ได้และมีการายงานไปท่ีกรมฯ เรื่องการสูบน้ําไม่
มีการประสานงานปรับปรุงต่าง ๆ ท่ีดีข้ึน ขอให้ ฝจน.ชป.11 ประสานเพ่ือกําหนดรูปแบบในการรายงานให้เป็นไปตาม
การรายงานช่วงสถานการณ์วิกฤต 
ผู้แทน ฝจม.11   กรณีบุกรุกตามท่ี ผบร.ชป.11 กล่าวขอให้ทําเรื่องรายละเอียดท้ังหมดเก่ียวกับการบุกรุกบริเวณใด 
ช่วงกิโลเมตรเท่าใด พร้อมแผนท่ีถ้าทราบจํานวนราย บ้านเลขท่ี ชื่อ เสนอสํานักกฎหมายและท่ีดินโดยด่วน สํานัก
กฎหมายและท่ีดินมีการประชุมทุกเดือน และมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
ผอ.คบ.รังสิตเหนือ  เรื่องการบุกรุก มีคณะทํางานเก่ียวกับการบุกรุกหรือไม่ 
ผส.ชป.11 เรื่องการบุกรุก ผวศ.ชป.11 เป็นประธานคณะทํางาน เรื่องคุณภาพน้ํา ผบร.ชป.11 เป็นประธาน
คณะทํางาน มีการดําเนินการแล้ว ยังขาดเรื่องการบังคับคดี ซึ่งเป็นเรื่องท่ียากมาก นิติกร สชป.11 ทราบดีว่าจะทํา
อย่างไร นิติกร สชป.11 เป็นเลขาคณะทํางานท้ัง 2 เรื่อง นิติกร สชป.11 มีความเห็นอย่างไรเพ่ือท่ีจะให้คณะทํางานมี
ประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะทํางานให้เกิดประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการเสนอกรมฯ และจะได้มีแนวทางแก้ไข
ต่อไป 
นิติกร สชป.11 คณะทํางานท่ีมี ผวศ.ชป.11 เป็นประธานคณะทํางานเรื่องการบุกรุกพยายามให้สํานักกฎหมายและ
ท่ีดินบังคับใช้กฎหมาย โครงการฯต่าง ๆ มีการฟ้องคดี และมีคําพิพากษาหลายปีแล้ว แต่ไม่ได้บังคับใช้  หลาย
โครงการฯท่ีมีปัญหาเช่นนีมี้การประชุมเพ่ือให้กฎหมายบังคับใช้กฎหมาย สัปดาห์หน้าจะนัดประชุมต่อไป 
ผส.ชป.11 คดีเก่ามีการดําเนินการแล้ว ส่วนคดีใหม่ต้องรายงาน ฝาก ผวศ.ชป.11 ทําให้ชัดเจน  
ฝวศ.คป.สมุทรสาคร  โครงการฯสมุทรสาคร มีกรณีนี้เช่นกัน ร่วมกับธนารักษ์จังหวัดให้เป็นลักษณะขอเช่าพ้ืนท่ีจริง ๆ
แล้วแก้ไขลําบาก มีคดีความไปแล้วมีนักการเมืองมีหนังสือให้ชะลอเรื่องคดีไว้ก่อน สมัยนี้มีผู้บุกรุกส่วนหนึ่งเป็นท่ีพักยา
เสพติด ใครจะกล้าเอาชีวิตไปเสี่ยง เคยถูกขู่มาแล้ว ฝากเรียนข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้  
ผส.ชป.11 คงต้องเป็นข้อมูล อย่างไรคณะกรรมการรวบรวมทุกโครงการฯท่ีมีปัญหา เป็นคําตอบให้กับกรมฯด้วย 
เรื่องท่ี ผบร.ชป.11 ได้พูดถึงฝาก ผวศ.ชป.11 และนิติกร สชป.11 จะเริ่มเม่ือใด 
นิติกร สชป.11 เริ่มเฉพาะโครงการฯท่ีมีคําพิพากษาแล้ว แต่ยังไมได้บังคับใช้กฎหมาย ส่วนผู้บุกรุกรายใดยังไม่ได้แจ้ง
ความดําเนินคดีขอให้โครงการฯรีบดําเนินการ 
ผอ.คป.สมุทรสาคร  ประเด็นนี้ถ้าให้ผู้ปฎิบัติในพ้ืนท่ีเป็นผู้ไปบังคับใช้กฎหมายคงไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นฝ่ายกฎหมาย 
หรือใครท่ีอยู่ข้างนอกต้องเป็นผู้บังคับใช้  
ผส.ชป.11 เรื่องนี้มีประเด็นเสนอในท่ีประชุมโดยเฉพาะเงินทุนหมุนเวียนท่ีขอจ้างนิติกรมาดําเนินการ ทําเรื่อง
เสนอไปแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบสนอง โครงการฯนอกจากเหนื่อยเรื่องการบริหารจัดการน้ําแล้วยังต้องเสี่ยงต่อชีวิต  
จึงต้องหาวิธีการดําเนินการหน้าท่ีเราหลีกเลี่ยงไม่ได ้อย่างไรก็ตามสํานักชลประทานท่ี 11 จะบันทึกเสนอกรมฯต่อไป 
ผูแ้ทน ผวศ.ชป.11  ทําข้อตกลงกับชาวบ้านว่าอยู่ได้ 10 ปี ครบ 10 ปีรื้อถอนออกไป ได้หรือไม่ 
ผูแ้ทน ฝจม.11  ราษฎรไม่สามารถยกเอาอายุความมาเป็นข้อต่อรองกับท่ีดินของรัฐได ้

ท่ีประชุมรับทราบ 
5.2 ผู้แทน ฝจม.11  แจ้งท่ีประชุม 

ขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้รักษาบริเวณ สํานักชลประทานท่ี 11 เรื่อง การขับรถเข้าออก
สํานักชลประทานท่ี 11 ขอเสนอให้รถของเจ้าหน้าท่ีชลประทานทุกคนท่ีทํางานอยู่ภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด 
ติดสติกเกอร์ โดยไม่ต้องรับบัตรให้เหมือนกับสถานท่ีราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชั้นนําท่ัวไป  
ผส.ชป.11 กําลังพิจารณาให้ ฝอน.2 ประชุมรายละเอียด ขอบคุณเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอํานวยความสะดวก 
ขอให้ ฝบท.ชป.11 ทําเรื่องแจ้งผู้ท่ีรับผิดชอบและมีการดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
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ท่ีประชุมรับทราบ 
 5.3 ฝงส.ชป.11  แจ้งท่ีประชุม 

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2555 วันนี้หลักจากการประชุมนี้แล้ว ขอเชิญ
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2555  และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ลานอเนกประสงค์ด้านข้างอาคาร
ท่ีทําการสํานักชลประทานท่ี 11 

ท่ีประชุมรับทราบ  

 ท้ายการประชุม  ผส.ชป.11 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญ
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2555 และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ลานเอนกประสงค์ (ด้านข้าง
อาคารสํานักชลประทานท่ี 11)   

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.  

 

 

 

 

 

                                                                  

...................................... 

(นางประจวบ  พ่วงศรี)                
                                                                                                       ผู้จดรายงานการประชุม                                                         


